



โครงการสินเชื่อองค์กรการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสินเชื่อองค์กรการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2	วงเงิน (Loan to value)	ไม่เกินแห่งละ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินทุนตนเอง
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	- สัญญาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันกู้ (ประเภท Revolving Credit) - รายงานเบิกเงินกู้ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษ 18 เดือน นับแต่วันกู้ - กรณีได้รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ / COVID-19 1) ให้ประเมินศักยภาพชำระหนี้ 2) กรณีชำระต้นเงินได้บางส่วน (ชำระดอกเบี้ยครบ) กำหนดชำระใหม่ไม่เกิน 12 ค. 3) กรณีชำระต้นเงินได้บางส่วน (ชำระดอกเบี้ยไม่ครบ) ใช้มาตรการธนาคาร เช่น Strengthen S3, Moving Forward (MF)
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ปกติให้ชำระเสร็จไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่กรณีมีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	MLR (MLR ตามประกาศของธนาคาร)
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
8	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	ต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางธนาคารกำหนด
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ข้อกำหนดในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น ข้อเสนอให้ลูกค้าผู้จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ธนาคารจะแนะนำให้ลูกค้าผู้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต หรือประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	ข้อควรระวังสำหรับลูกค้า เช่น ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ถึงกำหนดชำระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ได้ชำระตามกำหนดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามประกาศของธนาคารนับถัดจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	การแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามสมควร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ เมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555



ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสินเชื่อองค์กรการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	MLR (MLR ตามประกาศของธนาคาร)
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ค่าธรรมเนียมในการสอบสวนข้อมูล และวิเคราะห์เงินกู้ ตามข้อบังคับฉบับที่ 45 ของกลุ่มบุคคลที่มีวงเงินกู้มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป คิดร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้แต่ละสัญญา (จัดเก็บค่าธรรมเนียมสัญญาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าลงทุน ทั้งเพื่อ การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มบุคคล)
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	ไม่มี
5	ค่าเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ไม่มี